



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 รับที่ 336/ว(ล)พ
 วันที่ 1 มิ.ย. 2554 10.00

ที่ นร ๑๑๑๑/๑๕๓๕

สำนักงานคณะกรรมการ
 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

สท.รับที่ ๖๖๙
 วันที่ 11 เม.ย. 54
 เวลา 10.30

เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ มติ ๑ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้รอยเหิน
 เรียบ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๖๙๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่องที่ ๑๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ มติ ๑ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้รอยเหิน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการในมาตรการและยุทธศาสตร์การทำให้สังคมไทยไร้รอยเหิน เนื่องจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีการจัดการใช้สารเคมีอย่างเป็นระบบตลอดวงจร สร้างความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะแรงงานก่อสร้างและรับจ้างที่ยังขาดมาตรการดูแลอาชีวอนามัย ตลอดจนเฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครองดูแลผู้ได้รับผลกระทบ สามารถจัดการกับโรคได้ทันสถานการณ์ เสริมสร้างสุขภาพคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๕.๑ เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบกับผู้ประกอบการ เพื่อ กำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยให้มีผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (Third party) เข้าร่วมการหารือด้วย เนื่องจากการยกเลิกการใช้แร่ใยหินและหันไปใช้สารทดแทนอย่างอื่นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบโดยเฉพาะกิจการที่ยังมีความจำเป็นและมีข้อจำกัดในด้านเงินทุนในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นทันทีในระยะสั้น และจะมีผลกระทบต่อเนื่องตามมาต่อประชาชนจากการปรับเพิ่มราคา ทั้งนี้เห็นควรเร่งดำเนินการแก้ปัญหาในกลุ่มเสี่ยงโดยมีมาตรการคุ้มครองแรงงานที่รับสัมผัสแร่ใยหินจากการติดตั้ง อาทิ การตัดกระเบื้อง การสร้าง/รื้อถอนอาคาร เป็นต้น รวมทั้งเร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค และกำหนดแนวทางในการควบคุมคุณภาพสินค้าที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบที่เสี่ยงต่อผู้บริโภค อาทิ เครื่องเป่าผม เต่าปิ้งย่าง เครื่องปิ้งขนมปัง ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อป้องกันการรับสัมผัสฝุ่นแร่ใยหินที่จะเกิดขึ้น

๕.๒ เห็นควรให้กระทรวงการคลังและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาร่วมกันถึงความเหมาะสมในส่วนของการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหิน เนื่องจากกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง พ.ร.บ.มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ซึ่งจะมีการจัดตั้งกองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และชดเชยผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหินใหม่ โดยใช้กลไกที่จะจัดตั้งกองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้ครอบคลุมผลกระทบจากแร่ใยหินซึ่งเป็นวัตถุดิบอันตรายด้วย รวมทั้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด

มาตรการในการกำจัดซากผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบให้เป็นไปตามแนวทางที่ป้องกันผลกระทบจากการกำจัดซากผลิตภัณฑ์ต่อประชาชนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอานัน เต็มพินยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๑๗ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๒๘๐๓
E-mail: pattama@nesdb.go.th